

(Dự thảo)

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Càng Xanh VIP !***

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Càng xanh VIP;
- Căn cứ tình hình hoạt động, hồ sơ tài liệu và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho năm tài chính 2022;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của HĐQT, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:**

Năm 2022, tình hình kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn có nhiều diễn biến xấu và phức tạp. Sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh trong cùng ngành nghề với Công ty ngày càng khốc liệt. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động trên mọi phương diện, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

Báo cáo tài chính của Công ty được Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt

động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 của ĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với KH 2022	Tỷ lệ so với TH 2021
1	2	3	4	5	6=4/3	7=4/5
1	Doanh thu thuần	739,00	<b>817,56</b>	816,10	110,63%	100,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	245,00	<b>312,47</b>	228,79	127,54%	136,57%

Năm 2022, tổng doanh thu thuần đạt **817,56** tỷ đồng, tăng 10,63% so với kế hoạch doanh thu năm 2022 do ĐHĐCĐ giao, tăng 0,18% so với thực hiện năm 2021.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt **312,47** tỷ đồng, tăng 28,79% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 do ĐHĐCĐ giao, tăng 36,57% so với thực hiện năm 2021.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Công ty thực hiện tốt công tác làm thị trường, giữ vững các khách hàng hiện tại và mời thêm các khách hàng mới sử dụng dịch vụ. Đồng thời mở rộng tiếp thị sâu rộng đến đối tượng khách hàng của các khách hàng, nỗ lực cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức đào tạo nghề và huấn luyện định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các định mức và quy chế tiền lương, thưởng thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, đảm bảo thu nhập ổn định, phù hợp với những đóng góp cống hiến của người lao động.

Thực hiện tốt việc triển khai sử dụng, ứng dụng các phần mềm, công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh. Có nhiều sáng kiến cải tiến, phát huy sáng tạo góp phần làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành**

Các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty đều tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Ban điều hành chỉ đạo điều hành sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành đã căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết định kịp thời phù hợp với từng điều kiện kinh doanh cụ thể.

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022 được ĐHĐCĐ Công ty giao.

### **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, CỔ ĐÔNG**

Ban kiểm soát có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận hồ sơ tài liệu của Công ty, được tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Trân trọng kính trình !

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Lê Thế Trung**